

Số: 75 /TB-UBND

Hoàng Hoá, ngày 11 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2017 và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Tuy.

Thực hiện Lịch tiếp công dân năm 2017 của Lãnh đạo UBND huyện, ngày 10/5/2017, tại Trụ Sở Tiếp công dân của huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Tuy tiếp 06 công dân thôn Phụng Mao, xã Hoàng Phụng đến khiếu nại và đề nghị, phản ánh, kiến nghị.

Tham gia buổi tiếp có đại diện Văn phòng HĐND-UBND huyện, Thanh tra, phòng TN&MT huyện; Chủ tịch UBND và Công chức ĐC-XD xã Hoàng Phụng.

Tổng hợp tình hình và ý kiến chỉ đạo giải quyết của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Tuy đối với các vụ việc cụ thể như sau:

TT	Họ và tên, địa chỉ người KN, TC, ĐN, PA	Nội dung đơn	Ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng vụ việc
1	Ông Đặng Mạnh Sự, thôn Phụng Mao, xã Hoàng Phụng	Đề nghị xem xét, giải quyết việc UBND xã Hoàng Phụng lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp GCNQSD Đất cho gia đình ông thiếu diện tích so với diện tích thực tế gia đình ông mua (có phiếu thu kèm theo)	Giao UBND xã Hoàng Phụng kiểm tra lại hồ sơ cấp GCNQSD đất của hộ ông Sự, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 15/5/2017 để UBND huyện có giải pháp chỉ đạo tiếp theo
		Đề nghị: Cấp có thẩm quyền xem xét cấp GCNQSD Đất cho gia đình ông đối với thửa đất mà ông Nguyễn Thế Thạch đã bán cho ông.	Hướng dẫn công dân cung cấp đầy đủ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng giữa gia đình ông Thạch và gia đình ông; gửi hồ sơ đến UBND xã Hoàng Phụng để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật
2	Ông Đặng Mạnh Thiệu, thôn Phụng Mao, xã Hoàng Phụng	Đề nghị: Cấp có thẩm quyền xem xét cấp GCNQSD Đất cho gia đình ông đối với thửa đất mà ông Nguyễn Quang Thu đã bán cho ông.	Hướng dẫn công dân cung cấp hồ sơ mua bán, chuyển nhượng giữa gia đình ông Thu và gia đình ông; Nếu không có giấy tờ mua bán, chuyển nhượng trước 01/7/2004 (có xác nhận của UBND xã tại thời điểm) thì đề nghị 02 bên phải thực hiện việc mua bán, chuyển

			quyền tại Văn phòng công chứng; Sau khi hoàn thành thủ tục, hồ sơ mua bán thì gửi đến UBND xã Hoàng Phượng để được xem xét, giải quyết theo quy định.
3	Các hộ: Hà Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Huế, Lê Minh Long, Lê Thị Lợi, thôn Phụng Mao, xã Hoàng Phượng	ĐN xem xét việc 29 hộ mua đất của xã Hoàng Phượng từ năm 2008 (có phiếu thu tiền) nhưng đến nay các hộ chưa được cấp giấy CNQSD Đất	Giao UBND xã Hoàng Phượng rà soát, lập danh sách các hộ mua đất của xã từ năm 2008 (có Mặt bằng, đã thu tiền sử dụng đất) và các hộ được xét giao đất ở theo quy định, báo cáo PCT UBND huyện Nguyễn Đình Tuy, phòng TN-MT và Thanh tra huyện trước ngày 15/5/2017.

Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo tình hình tiếp dân định kỳ tại buổi tiếp ngày 10/5/2017 của Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Tuy; Đề nghị UBND xã Hoàng Phượng và các phòng TN-MT huyện, Thanh tra huyện nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT (t/h);
- Ban Tiếp CD huyện (t/d);
- UBND xã H. Phụng (t/h);
- Công dân có tên (t/h);
- Lưu: VT, BTCD.

TL. CHỦ TỊCH
CHANH VĂN PHÒNG



Chu Hữu Khuyến